

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với học sinh, những năm qua, nhiều trường học trong tỉnh đã xây dựng và triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo Bác. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo cần được nhân rộng.

Từ "Tủ sách Bác Hồ"

Chăm chú dõi theo từng trang trong cuốn "Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng", em Nguyễn Ngọc Hà, học sinh Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Hôm nay bài tập không nhiều nên em tranh thủ đến thư viện trường đọc sách. Em rất thích những câu chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi nên kể có thời gian rảnh là em lại xuống đây đọc. Theo Ngọc Hà, em và nhiều bạn trong Trường mê nhất là câu chuyện "Chiếc vòng bạc" kể về một em bé gái ở Việt Bắc khi gặp Bác Hồ, em ước mơ có một chiếc vòng bạc để đeo. Cứ ngỡ đó chỉ là một câu nói, ước mơ của trẻ nhỏ không ai nhớ đến, ấy vậy mà một thời gian sau có dịp trở lại thăm Việt Bắc, Bác đã tìm và tặng em bé gái đó một chiếc vòng bạc. Câu chuyện làm Ngọc Hà xúc động và nhớ mãi đến bây giờ. Em tâm sự: Những câu chuyện viết về Bác thường ngắn gọn nhưng rất xúc tích khiến người đọc nhớ lâu. Từ những câu chuyện đó, em học được ở Bác nhiều điều, đặc biệt là sự nhân ái, khi làm mọi việc, kể cả việc học tập.

Ngược nhìn "Tủ sách Bác Hồ" có chừng 300 quyển trên giá, cô giáo Mai Thị Bích Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THCS An Vũ chia sẻ thêm: "Tủ sách Bác Hồ" được nhà trường thành lập năm 2015 từ nguồn ngân sách của nhà trường, giáo viên, học sinh

NGÀNH GIÁO DỤC Nhiều cách làm hay trong học tập và làm theo Bác



Chương trình ngoại khóa "Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ" do Trường THCS thị trấn Vũ Thu tổ chức.

và con em quê hương thành đạt tặng. Tuy ít sách nhưng tất cả đều rất phù hợp với học sinh và giáo viên. Bởi tất cả đều là sách yêu thích của họ và được đem đến tặng cho nhà trường. Từ những quyển sách này không chỉ giáo dục học sinh trong cách sống mà còn hỗ trợ giáo viên chúng tôi rất nhiều, nhất là việc học Bác phong cách, tác phong làm việc tận tâm, trách nhiệm. Từ khi có "Tủ sách Bác Hồ", phong trào đọc sách, tìm hiểu tài liệu trong nhà trường sôi nổi hơn.

Điền dạy lồng ghép, tích hợp

Hình ảnh Bác Hồ đã đi vào văn chương, nghệ thuật với những vần thơ, câu chữ lay động triệu triệu trái tim người dân Việt Nam. Với 6 màn nội dung: Ký ức tháng năm - Cảnh chim không mỏi - Chào bệ rau nước, của mảnh đất Thái Bình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Các em học sinh đã sử dụng nhiều hình thức để thể hiện nội dung, ý nghĩa của các bài thơ viết về Bác và các

vừa qua đã tái hiện cuộc đời vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam từ lúc Người sinh ra đến khi trái tim lớn ngừng đập với bao công hiến, hy sinh cho dân tộc và những thương yêu mà đồng bào cả nước dành cho Người. Những nội dung cũng nói lên những đổi thay của đất nước, của mảnh đất Thái Bình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Các em học sinh đã sử dụng nhiều hình thức để thể hiện nội dung, ý nghĩa của các bài thơ viết về Bác và các

bài thơ của Bác gắn với lịch sử dân tộc khiến khán giả rất xúc động. Cô giáo Đoàn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Buổi ngoại khóa đã khép lại, tuy nhiên những câu chuyện về Bác, về đẹp của tâm hồn, bài ca của tình thân lạc quan cách mạng, tình yêu thương và lòng nhân ái dường như đang thấp lè trong mỗi giáo viên và học sinh... Buổi ngoại khóa đã giúp các thầy cô giáo, các em học sinh thấm nhuần hơn tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người ngày càng hiệu quả và gặt hái nhiều thành công.

Chương trình ngoại khóa chỉ là một hoạt động nhỏ trong chuỗi hoạt động của nhà trường về việc học tập và làm theo Bác. Năm học 2018 - 2019, thực hiện nhiệm vụ năm học và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Trường THCS thị trấn Vũ Thu đã triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và văn bản hướng dẫn của các cấp về giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục về việc học tập và làm theo Bác đồng thời tích hợp kiến thức liên môn như các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

"Tủ sách Bác Hồ", dạy lồng ghép, tích hợp hay tổ chức chương trình ngoại khóa là ba trong rất nhiều cách làm hay học tập và làm theo Bác ngành Giáo dục Thái Bình đang thực hiện. Từ đó, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, giáo viên, học sinh, tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong giảng dạy và học tập.

ĐANG ANH

H hiện nay, đại hội đại biểu MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã và đang được triển khai đúng kế hoạch. Dự kiến, trong tháng 5/2019 tỉnh sẽ hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện. Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh sẽ tổ chức vào nửa cuối tháng 7/2019.

Những ngày này, trên các nẻo đường từ trung tâm thị trấn Diêm Điền về các xã đều rộn bóng cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đồng chí Nguyễn Như Quang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Từ nhiều tháng qua, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động thực hiện công tác chuẩn bị trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ các cấp. Các văn kiện đại hội cũng như đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chất lượng từ khâu xây dựng dự thảo báo cáo, hiệp thương dân chủ đến xây dựng nội dung chương trình đại hội, thực hiện đầy đủ các bước thông qua cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, báo cáo chính trị của đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ huyện nhiệm kỳ qua, nêu bật những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút

ĐẠI HỘI MTTQ CÁC CẤP Bảo đảm đúng quy trình, tiến độ



Đại biểu dự Đại hội MTTQ huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra chương trình hành động của MTTQ huyện trong nhiệm kỳ tới với những mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể. Cùng với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, văn kiện, công tác tuyên truyền cũng được các cấp, các ngành đẩy mạnh, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây

dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, vị trí của MTTQ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện đã phát động đợt thi đua trong hệ thống mặt trận, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến hết tháng 3/2019, 100% khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, vị trí của MTTQ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện đã phát động đợt thi đua trong hệ thống mặt trận, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến hết tháng 3/2019, 100%

hiệp thương cử 78 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện chính trị quan trọng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến hết tháng 3/2019, 100% khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, vị trí của MTTQ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện đã phát động đợt thi đua trong hệ thống mặt trận, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến hết tháng 3/2019, 100%

trấn có 5 ủy viên ban thường vụ cấp ủy thị trấn phân công 1 đồng chí để đại hội hiệp thương cử giữ chức chủ tịch ủy ban MTTQ cùng cấp. Đối với đảng bộ xã, phường, thị trấn có dưới 5 ủy viên ban thường vụ cấp ủy thị trấn phân công 1 đồng chí đảng ủy viên để đại hội hiệp thương cử giữ chức chủ tịch ủy ban MTTQ cùng cấp.

Đến nay, toàn tỉnh có thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Thái Thụy hoàn thành tổ chức đại hội. Các huyện còn lại sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trước tháng 5/2019. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cũng đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Các tiểu ban phục vụ Đại hội đã được thành lập. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã được xây dựng và gửi xin ý kiến của các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh lần 2. Dự thảo đề án đại biểu dự Đại hội và dự thảo đề án nhân sự đã được triển khai xây dựng. MTTQ tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội cấp huyện trong tháng 5; tiếp tục hoàn thiện văn kiện và các công việc phục vụ Đại hội; thực hiện quy trình nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh bảo đảm theo đúng tiến độ để Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch vào nửa cuối tháng 7/2019.

ĐÀO QUYÊN

Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mùa hè

Mùa hè thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tăng cao

Trong mùa hè, với thời tiết nóng và ẩm, thiếu nước sạch, trang thiết bị bảo quản không đầy đủ, không bảo đảm vệ sinh, gia tăng sử dụng nước đá ăn uống, nguyên liệu tươi sống bảo đảm an toàn, chế biến thức ăn không gia nhiệt kỹ, nấu xong không ăn ngay hoặc không đun lại sau khi bảo quản thức ăn quá 2 giờ thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm rất cao, nhất là thức ăn được chế biến có nguồn gốc động vật và các loại thực phẩm có nhiều dầu, đạm như thịt, cá, hải sản, sữa...

Mùa hè, thời tiết nóng và ẩm làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm do rác thải, nước thải và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh, ruồi nhặng, chui... là vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe đối với một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng thói quen sử dụng thức ăn đường phố, thực phẩm chín ở những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do ô nhiễm thực phẩm, thức ăn chín.

Bên cạnh đó, hành vi không bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm đang trở thành nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cộng đồng. Theo kết quả điều tra của Cục An toàn thực phẩm, kiến thức của các nhóm đối tượng người sản xuất, kinh doanh, người chế biến và người tiêu dùng thực phẩm đang được nâng cao đáng kể nhưng "thực hành đúng" về an toàn thực phẩm còn khá hạn chế. Thói quen "don giản" trong việc lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, biện pháp chế biến, che đậy, bảo quản thực phẩm sau chế biến... tại các đám cưới/giỗ; không tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; kinh doanh thức ăn đường phố ở địa điểm ô nhiễm; sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm bị ô nhiễm... thì sẽ gia tăng nguy cơ xảy ra ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm và các sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng tránh được ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè cần lựa chọn, mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn mác ở những cửa hàng có định, đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm; bảo đảm vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ ăn uống, dụng cụ chế biến thực phẩm; sử dụng nguồn nước sạch; bảo quản thực phẩm đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, nên thực hiện "ăn chín, uống sôi".

Đối với việc bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh phải chú ý cả hai mặt "lợi - hại" của chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm sự biến chất của thực phẩm; hạn chế sự sinh sôi và phát triển của vi sinh vật do cơ chế giảm nhiệt độ và độ ẩm. Nếu đưa quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh, không khí lạnh không lưu thông được; nhiệt độ giảm mất, ngăn đá không đảm bảo; thực phẩm không vệ sinh, sơ chế trước khi bảo quản trong tủ lạnh; thực phẩm sống để lẫn thức ăn chín... sẽ làm gia tăng ô nhiễm thực phẩm, làm cho thực phẩm nhanh hỏng.

Như vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm thì người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản, trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, cũng như cách bảo quản thực phẩm. Bên cạnh đó, người sản xuất, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm, đạo đức cao trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm để góp phần phòng tránh hiệu quả ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cả cộng đồng.

Khuyến cáo thực hiện: 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn

- 1. Chọn thực phẩm an toàn.
2. Nấu kỹ thức ăn.
3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín.
4. Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín.
5. Đun kỹ lại thực phẩm trước khi ăn.
6. Không để lẫn thực phẩm sống và chín.
7. Luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ.
8. Giữ bề mặt chế biến, bếp luôn khô ráo, sạch sẽ.
9. Bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn trùng, loài gặm nhấm và các động vật khác.
10. Sử dụng nguồn nước sạch.
Xử lý khi có ngộ độc thực phẩm
1. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, phải đình chỉ việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ và niêm giữ toàn bộ thức ăn đó lại (kể cả chất nôn, phân, nước tiểu...) để xác minh, báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất đến xử trí kịp thời hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh viện.
2. Vệ sinh, tẩy uế khu vực có chất nôn, phân, nước tiểu của người bị ngộ độc thực phẩm và thực hiện chế độ cách ly nghiêm ngặt để phòng sự lây lan của dịch bệnh.
3. Thực hiện các biện pháp diệt ruồi, nhặng, gián, chuột... và các hướng dẫn về sinh phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của ngành Y tế.

Theo vfa.gov.vn

HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN QUỲNH PHỤ Đồng hành cùng dân tộc

Với phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc", tăng ni, Phật tử huyện Quỳnh Phụ đã phát huy sáng tạo những mặt tích cực, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ, sự đồng tình, ủng hộ từ chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội tạo nên những thành quả tốt đẹp trong công tác Phật sự, theo đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ hiện có 63 vị tăng ni trụ trì, tu tập 162 chùa, phát huy truyền thống gần bó, hòa hợp của Phật giáo Việt Nam, xây dựng tổ chức, giáo hội tinh tiến, hướng dẫn, giáo hóa cho tín đồ trong sinh hoạt tôn giáo lành mạnh. Đại đức Thích Thanh Mật, Trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo huyện chia sẻ: Với tinh

thần thấm nhuần tư tưởng lục hòa cộng trụ, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, Hội Phật giáo huyện đã đẩy mạnh các hoạt động giảng dạy giáo lý, giáo luật cho tăng ni và tín đồ. Tập trung thực hiện tốt quy chế hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh, quy chế hoạt động của Hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo... Bên cạnh đó, Hội Phật giáo huyện đã tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Phật giáo với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Thế hiện tinh thần "Tốt đời, đẹp đạo" thông qua việc hướng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào

thi đua yêu nước, phong trào xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"... Năm 2018, được sự cấp phép của các cơ quan chức năng, Hội Phật giáo huyện đã tu sửa, nâng cấp trên 50% số tự viện trong huyện với kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Toàn huyện có 113 chùa đạt danh hiệu chùa cảnh 4 gương mẫu, trong đó có 19 chùa đạt danh hiệu chùa cảnh 4 gương mẫu 5 năm liên tục. Các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tại địa phương như các khóa an cư kiết hạ, khóa tu mùa hè, Đại lễ Phật đản, Đại lễ Đài Chung, lễ Vu Lan, lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ... thu hút tăng ni cùng hàng vạn Phật tử tham gia, bảo đảm trang



Trao quà từ thiện hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Phúc Khánh (xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ).

trọng, vui tươi, tiết kiệm, đoàn kết. Qua đó, giúp tăng ni, Phật tử tu dưỡng đạo tâm, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, tạo sự trang nghiêm trong sinh hoạt tín ngưỡng, phát huy các giá trị cao đẹp Phật giáo và theo đúng quy định của pháp luật. Phát huy tinh thần từ bi, tri ân và báo ân của đạo Phật, truyền thống tương thân, tương

ái của dân tộc, Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ luôn chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ban Trị sự phối hợp cùng tăng ni, Phật tử tích cực vận động, khuyến khích tài chính, phẩm vật giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn trong cuộc sống, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển

mẽ trong xã hội. Thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện như: tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tài trợ học sinh nghèo hiếu học, nuôi dạy trẻ mồ côi, nuôi người già neo đơn, tổ chức đi thăm, tặng quà các chiến sĩ đồng quân ở hải đảo, duy trì việc khám chữa bệnh cho người dân, tổ chức các bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện..., tính riêng năm 2018, Hội Phật giáo huyện đã phát tâm tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, "Đền ơn đáp nghĩa" số tiền trên 350 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Liệu, Chủ Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền huyện Quỳnh Phụ cho biết: Những đóng góp to lớn của tăng ni, Phật tử đã tích cực góp phần đẩy mạnh công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Phát huy các kết quả hoạt động, Hội Phật giáo huyện tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, hòa hợp làm nền cho sự nghiệp hoàn thành chính sách, vận động các tầng ni, Phật tử phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, hằng hái tham gia các phong trào ích nước, lợi dân. Hướng dẫn đồng bào Phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự gắn bó giữa "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Hướng ứng tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. Tiếp tục đồng hành, chung tay cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Quỳnh Phụ ngày càng giàu đẹp.

TRINH CƯỜNG